

KHỐI 4-5 TIỂU HỌC GIANG BIÊN VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG CẤP TRƯỜNG



Trải qua hơn hai năm học bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tập thể được tổ chức trên sân trường bị gián đoạn, trong năm học 2022 - 2023 khi dịch bệnh đã được kiểm soát, các buổi sinh hoạt dưới cờ, những hoạt động tập thể đầu giờ và đặc biệt việc tổ chức Hội khỏe Phù Đồng cấp trường thực sự đã trở thành ngày hội đối với thầy trò trường Tiểu học Giang Biên.

Phát biểu khai mạc Hội khỏe Phù Đồng, cô Nguyễn Thị Kim Nhung- thay mặt tổ trọng tài đã chỉ rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội khỏe lần này nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể dục thể thao trong học sinh để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thông qua việc tổ chức các môn thi cho học sinh để đánh giá chất lượng giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong nhà trường, phát hiện những tài năng thể thao để bồi dưỡng vận động viên trẻ cho Quận.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội thi và vận động viên đã tham gia tranh tài trong nội dung cầu lông, cờ vua, điền kinh, thi kéo co và sơ khảo thi Aerobic. Hội thi đã thu hút học sinh tích cực tham gia. Trước đó, ngày 14 /11, trường đã tổ chức vòng loại bóng đá nam với 10 đội thi đến từ khối 4 & 5. Các đội chơi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến chiến thuật và đội hình ra sân.

Các vận động viên ở các môn thi đấu là những tài năng thể thao học đường. Cô giáo- Nguyễn Thị Kim Nhung- Tổ trưởng đội trọng tài Hội khỏe Phù Đồng có chia sẻ: “Hội khỏe Phù Đồng là một cơ hội rất tốt để các con có thể rèn luyện thêm về thể chất của mình. Bên cạnh đó, dựa vào sự quan sát cũng như kết

quả của các vòng thi, nhà trường có thêm căn cứ để bổ sung thêm nguồn học sinh vào đội tuyển cấp trường và thi đấu giải Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận, cấp Thành phố sắp tới”.

Trong quá trình tham gia các vòng thi đấu của môn thi kéo co, em Nguyễn Quang Vinh- học sinh lớp 4A1 đã thể hiện niềm hạnh phúc của mình: “Con rất vui khi được tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Nhờ có Ngày hội này mà con cảm thấy lớp mình không những được rèn luyện về thể chất và còn thể hiện tinh thần đoàn kết nhiều hơn. Con mong rằng năm nào trường mình cũng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng”.

Có thể khẳng định Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và lí thú cho học sinh toàn trường, đồng thời giúp các em nâng cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và là cơ hội để học sinh thể hiện được năng khiếu thể thao của mình. Hội khỏe Phù Đổng thật sự đã để lại ấn tượng đẹp, ý nghĩa cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Chúng ta tin rằng thành công của Hội khỏe Phù Đổng sẽ mở đường cho những thành tích rực rỡ về thể dục thể thao của nhà trường trong năm học 2022-2023.

Xin chúc mừng các “Vận động viên nhí” của Tiểu học Giang Biên. Các con thật tự tin, mạnh mẽ trên sân đấu và cũng thật buồn khi đội nhà chưa giành được chiến thắng. Nhưng sau tất cả, các con đều là những người hùng của tập thể lớp mình

Một số hình ảnh của các con tham gia Hội khỏe Phù Đổng





























